

Hướng dẫn đăng ký Microsoft for Nonprofit

Microsoft Tech for Social Impact được dành riêng để cung cấp công nghệ và công cụ có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận để giúp các tổ chức phi lợi nhuận thuộc mọi quy mô đạt được sứ mệnh của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các khoản tài trợ và chiết khấu cho các sản phẩm và dịch vụ của mình cho các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện trên toàn thế giới, bao gồm các giải pháp đám mây như Azure, Dynamics 365 và Microsoft 365, cũng như các giải pháp được xây dựng tùy chỉnh cho các tổ chức phi lợi nhuận như Gây quỹ và Tương tác cho Dynamics 365 Sales.

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

- Đăng ký** Hoàn thành biểu mẫu đăng ký tại aka.ms/NonprofitGetStarted và cung cấp bằng chứng về tính đủ điều kiện của tổ chức. (Xem những tài liệu cần thiết cho quốc gia của bạn)
- Xét tính đủ điều kiện** Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của bạn. Đối tác của chúng tôi - Techsoup (hoặc đối tác địa phương của họ) có thể liên lạc với bạn để yêu cầu thêm thông tin
- Thông báo đủ điều kiện** Hầu hết các tổ chức sẽ nhận được kết quả thông qua email trong vòng 10 ngày làm việc
- Truy cập sản phẩm và dịch vụ** Nếu tổ chức của bạn đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được email có liên kết tới Trung tâm phi lợi nhuận của Microsoft, nơi bạn có thể tận dụng các khoản trợ cấp và giảm giá phi lợi nhuận của chúng tôi

Một số ưu đãi phổ biến nhất

Microsoft 365 Business Premium	Windows 11 Professional	Thiết bị Surface mới
Dành cho tổ chức vừa và nhỏ với quy mô >300 nhân viên <ul style="list-style-type: none">Miễn phí 10 người dùng; từ người dùng thứ 11-300 được giảm giá xuống 5.5USD/người dùng/thángBao gồm các ứng dụng khách trên máy tính để bàn của Office, Teams, Exchange, OneDrive và SharePoint	Phiên bản đầy đủ của Windows 11 Professional, với quyền cấp thấp hơn cho Windows 10 Professional <ul style="list-style-type: none">Cấp tới 50 giấy phép có sẵn thông qua TechSoup và giảm giá cho các giấy phép bổ sung giấy phép thông qua bất kỳ Nhà cung cấp giải pháp đám mây nào.	Giảm giá 8%
Power BI Desktop	Power BI Pro	
Kết nối với các nguồn dữ liệu, xây dựng trực quan hóa, xuất bản lên Dịch vụ Power BI và nhúng trên trang web.	Tất cả các tính năng dành cho máy tính để bàn, cùng với chế độ xem thời gian thực 360°, cộng tác dữ liệu, phân phối nội dung, v.v.	
Miễn phí	3USD/người dùng/tháng	
Azure	Azure Hybrid Benefit	Windows Server 2008/SQL Server 2008 EOS
Khoản tín dụng 2000USD/năm	Giảm giá và cập nhật bảo mật mở rộng miễn phí khi bạn mang giấy phép tại chỗ Windows Server và SQL Server có Bảo hiểm phần mềm sang Azure.	Di chuyển các dịch vụ Windows Server 2008/R2 hoặc cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 sang Azure để có thêm ba năm cập nhật bảo mật.
Power Apps	Miễn phí cho tối đa 10 người dùng và giảm giá 2,50 USD mỗi người dùng/tháng cho những người dùng bổ sung.	

- Các ưu đãi sẽ khác nhau tại các khu vực khác nhau. Để xem các ưu đãi tại khu vực của bạn xin hãy xem tại microsoft.com/nonprofit
- Giảm giá có thể thay đổi tùy theo thị trường và sản phẩm
- Đối với gia hạn Azure, bạn sẽ nhận được email sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn kèm theo hướng dẫn